

Số: /BC-UBND

Kiên Đài, ngày 10 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước
và sau kỳ họp thứ nhất HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân xã.

Thực hiện Công văn số 32/CV-TTHĐND ngày 23/02/2026 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã Kiên Đài về việc chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân xã khoá XX.

Ủy ban nhân dân xã Kiên Đài báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã như sau:

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, LÂM NGHIỆP (11 ý kiến)

1. Cử tri Ma Văn Vân, thôn Làng Khây 1

Đa số các hộ gia đình trong thôn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị các phòng chuyên môn hướng dẫn nhân dân làm hồ sơ thủ tục cho người dân để cấp giấy.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hiện nay đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã. Như vậy khi các hộ gia đình có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề nghị gia đình chủ động trực tiếp xuống Trung tâm phục vụ hành chính công, Phòng Kinh tế của xã để được hướng dẫn cụ thể quy trình các bước thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cử tri thôn Bó Héo

Ruộng 5% khu vực Khuân tò bị vùi lấp do ảnh hưởng cơ bão số 10,11 gây ra, thôn đã có ý kiến với UBND xã nhưng đến nay chưa được đo đạc lại.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Ngày 21/3/2025 UBND xã phối hợp với Ban phát triển thôn Bó Héo và 03 hộ gia đình (Ma Hữu Đại, Hoàng Thị Tư, Nguyễn Văn Thìn) tiến hành kiểm tra thực tế diện tích đất 5% có vướng mắc trong việc nhận thầu đất năm 2026. Kết thúc buổi làm việc các hộ gia đình đã thống nhất, nhất trí được tổng diện tích nhận thầu đất 5% năm 2026, UBND xã đã hướng dẫn 03 hộ gia đình làm các thủ tục thầu đất 5% theo quy định.

3. Cử tri Chu Thị Minh Tuyết, thôn Yên Bình

Gia đình khi làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích ao cá của gia đình, có giáp danh với đất công ty lâm nghiệp

Chiêm Hóa; tuy nhiên công ty lâm nghiệp không ký giáp danh cho gia đình. Đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Chiêm Hóa làm rõ.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Ngày 20/3/2025 UBND xã đã mời bà Chu Thị Minh Tuyết đến để làm việc, xác minh làm rõ nội dung đề nghị của bà Tuyết. Kết thúc buổi làm việc UBND xã đã hướng dẫn gia đình đăng ký trích đạc thửa đất với Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang. Sau khi có mảnh trích đo địa chính gia đình sẽ tiến hành lấy chữ ký giáp ranh các hộ liền kề của thửa đất và chuẩn bị các hồ sơ để thực hiện việc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

4. Cử tri Hoàng Thị Chanh, thôn Nà Bó

Gia đình đã thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính từ năm 2017 nhưng đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (Chủ hộ Hoàng Văn Chảy).

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

- Thực hiện theo chỉ thị 01-CT/TU ngày 14/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang. Hộ gia đình Hoàng Văn Chảy có kê khai 01 thửa đất ở đã được Ban chỉ đạo của xã Phú Bình (nay là xã Kiên Đài) họp xét hồ sơ kê khai thửa đất đã đủ điều kiện cấp giấy sau đó đã chuyển lên UBND huyện Chiêm Hoá thẩm định hồ sơ thì thửa đất của ông Hoàng Văn Chảy không đủ điều kiện để cấp giấy.

Đối số tiền mà gia đình ông Hoàng Văn Chảy đã nộp nghĩa vụ tài chính UBND xã có ý kiến như sau: *“Với các khoản thuế, lệ phí hộ gia đình đã nộp vào ngân sách nhà nước để có cơ sở thực hiện thủ tục thoái thu yêu cầu gia đình phải có đơn đề nghị huỷ hồ sơ đã nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực V không thực hiện thủ tục hành chính. Như vậy đề nghị gia đình bà Hoàng Thị Chanh khi thực hiện thủ tục thoái thu tiền sử dụng đất đã nộp thì chủ động liên hệ xã hoặc trực tiếp xuống bộ phận một cửa của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực V để được hướng dẫn cụ thể”*. Sau khi thực hiện thủ tục thoái thu xong, nếu gia đình có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đề nghị gia đình trực tiếp ra Trung tâm phục vụ hành chính công của xã để được hướng dẫn trình tự thủ tục các bước theo quy định.

5. Cử tri Bùi Ngọc Tuyền, thôn Nà Bó

Đề nghị UBND xã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với thôn xem xét lại diện tích đất 5% của thôn đối với một số hộ theo danh sách xã gửi hộ gia đình không được làm.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Ngày 3/4/2026 Phòng Kinh tế tiến hành xác minh và làm việc với Ban phát triển thôn Nà Bó, các hộ gia đình có vướng mắc về diện tích thửa đất 5%. Kết thúc buổi làm việc đã thống nhất được diện tích thửa đất 5% đồng thời hướng dẫn các hộ gia đình làm hồ sơ đấu thầu đất công ích 5% theo quy định.

6. Cử tri Lý Văn Bẩy, thôn Nà Bó

Giấy chứng nhận của gia đình được cấp năm 1995 xã đã thu hồi đến nay gia đình chưa được cấp lại. Đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Qua kiểm tra các hồ sơ lưu trữ lại UBND xã (sổ mục kê, sổ địa chính, biên bản bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) không thấy có hồ sơ nào có tên Lý Văn Bảy. Đề nghị hộ gia đình ông Bảy khi có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chủ động ra Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Kiên Đài để được hướng dẫn đầy đủ các thủ tục theo quy định.

7. Cử tri thôn Nà Khà

Đề nghị chuyển một số rừng phòng hộ hiện nay là rừng ót sang rừng sản xuất.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Qua kiểm tra rà soát quy hoạch phân 3 loại rừng và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là đất rừng phòng hộ, việc ý kiến của cử tri đề nghị là chưa thể thực hiện được. Lý do: Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 18 Luật Lâm nghiệp năm 2018 việc chuyển loại rừng này sang loại rừng khác phải phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp được duyệt. Vì vậy khu vực cử tri kiến nghị chuyển từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất phải đáp ứng các tiêu chí phân loại rừng theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong thời gian tới khi UBND tỉnh chỉ đạo quy hoạch rà soát phân 3 loại rừng, UBND giao Phòng Kinh tế xã phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát cụ thể diện tích, lô khoảnh để đề xuất theo quy định.

8. Cử tri Lê thị Hương, thôn Đoàn Kết

Đề nghị đội 476 công ty TNHH lâm nghiệp Chiêm Hóa, xem xét cho các hộ trong thôn được liên doanh với lâm trường để trồng rừng.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

** Về diện tích đất Công ty được giao quản lý trên địa bàn xã Kiên Đài và thực hiện ký liên doanh với các hộ gia đình*

Theo phương án sử dụng đất của Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 18/08/2017, diện tích đất của công ty quản lý, sử dụng trên địa bàn xã là: 548,7 ha do đội 476 và đội 473 của công ty trực tiếp quản lý.

Trong đó:

- Diện tích đất Công ty quy hoạch tiếp tục sử dụng là 346,2 ha
- Diện tích đất dự kiến bàn giao cho địa phương quản lý 202,5 ha (hiện nay công ty đang lập hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất) cụ thể như sau:

+ Diện tích đã bàn giao cho địa phương quản lý là 39,0 ha (đã được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 15/8/2017, tuy nhiên hiện nay chưa xong thủ tục bàn giao đất về địa phương).

+ Diện tích dự kiến bàn giao cho địa phương quản lý là: 163,5 ha.

Qua kiểm tra, rà soát lại danh sách các hộ gia đình ký hợp đồng trồng rừng liên doanh với Công ty tại đội sản xuất 476, trên địa bàn thôn Đoàn Kết xã Kiên Đài, có 19 hộ đều là các hộ gia đình ở địa phương ký hợp đồng trồng rừng

liên doanh với Công ty diện tích 54,1 ha, rừng trồng năm 2020, 2021, với thời hạn ký hợp đồng trồng rừng liên doanh theo chu kỳ cây trồng là 08 năm.

** Về nội dung Đề nghị đội 476 công ty lâm nghiệp Chiêm Hóa, xem xét cho các hộ trong thôn được liên doanh với lâm trường để trồng rừng.*

Khi hết thời hạn hợp đồng, Công ty thanh lý hợp đồng với các hộ và các hộ bàn giao lại đất để đội 476 xây dựng kế hoạch trồng lại rừng, khi xây dựng kế hoạch trồng rừng, Công ty xem xét ưu tiên giao cho hộ nhận trồng rừng chu kỳ trước đã thực hiện trồng rừng tốt, chấp hành đúng theo hợp đồng trồng rừng liên doanh được tiếp tục nhận trồng rừng, đối với hộ đã nhận nhiều diện tích trồng rừng thì xem xét, cân đối giao một phần diện tích cho tổ chức hoặc hộ gia đình, cá nhân khác gần rừng, có nhu cầu nhận trồng rừng liên doanh với Công ty, có nguồn nhân lực lao động, có điều kiện để tham gia góp vốn liên doanh và có ý thức chấp hành đúng theo quy định của Công ty trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, để đầu tư trồng rừng hiệu quả.

Trong thời gian tới UBND xã sẽ có buổi làm việc với Công ty lâm nghiệp Chiêm Hóa rà soát các đối tượng liên doanh, đề nghị Công ty ưu tiên cho các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thôn giáp các đội đang quản lý đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa công ty và người dân.

9. Cử tri Nguyễn Thị Sinh, thôn Nà Bó

Do ảnh hưởng của mưa lũ làm xói mòn đất ruộng giáp suối của hộ gia đình. Đề nghị thôn, xã kiểm tra và hỗ trợ khắc phục.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Ngày 3/4/2026 Phòng Kinh tế phối hợp với Ban phát triển thôn Nà Bó tiến hành kiểm tra thực tế thửa đất ruộng của gia đình bà Sinh. Kết thúc buổi làm việc đã hướng dẫn gia đình phương án khắc phục tình trạng bị sạt lở ruộng giáp bờ suối.

10. Cử tri thôn Khun Cúc

Đề nghị cấp trên thông báo rõ việc cắt hỗ trợ kinh phí giao khoán bảo vệ rừng của thôn căn cứ Văn bản nào?

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Thực hiện Văn bản số 3111/SNN-KL ngày 30/12/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) về việc nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí bảo vệ rừng năm 2024, triển khai một số nội dung hỗ trợ bảo vệ rừng năm 2025 và các năm tiếp theo.

Quy định tại điểm a, mục 1 quy định rõ:

- Đối với các đơn vị đã được giao dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2024 và Tiểu dự án 1, dự án 3, Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây viết tắt là Tiểu Dự án 1, dự án 3) năm 2024, tổ chức nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2024; thanh toán kinh phí cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư bảo vệ rừng, nhận khoán bảo vệ rừng theo kết quả nghiệm thu và dự toán kinh phí được duyệt đúng theo quy định của pháp luật.

- Đối với các xã có nội dung giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng, hộ gia đình, sau nghiệm thu, thanh toán kinh phí năm 2024, thực hiện **thanh lý, chấm dứt các hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng theo quy định**. Từ năm 2025 trở về sau, chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê do Ủy ban nhân dân xã quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 9 và Điều 12 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan, **không hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư**. Do vậy Ủy ban nhân dân xã không có căn cứ để thực hiện việc lập hồ sơ (Hợp đồng) giao khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư năm 2025 và các năm tiếp theo khi chưa có cơ chế, chính sách của Nhà nước.

Về công tác quản lý bảo vệ rừng: UBND xã Kiên Đài thường xuyên thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm tra các khu rừng trọng điểm, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm và kịp thời tham mưu, ban hành một số văn bản. Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 16/01/2026 của UBND xã về việc tuần tra, kiểm tra rừng Tổ chức tuần tra, kiểm tra các khu vực rừng trọng điểm trên địa bàn xã năm 2026 xã Kiên Đài; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 10/02/2026 của UBND xã về triển khai biện pháp về phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp và tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy rừng; Văn bản số 169/UBND-KT ngày 11/3/2026 của UBND xã Kiên Đài về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC trước, trong và sau bầu cử và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Căn cứ Phương án sử dụng dịch vụ Môi trường rừng năm 2026 được HĐND xã thông qua ngày 23/3/2026, UBND xã đang cân đối điều chỉnh một phần kinh phí cho các thôn thông qua các tổ cộng đồng quản lý bảo vệ rừng, thời gian sử dụng từ tháng 4/2026.

11. Cử tri thôn Nà Bó (bà Hà Thị Lân thôn Nà Bó).

Đất trồng rừng sản xuất của gia đình 1,7ha không được hỗ trợ kinh phí dịch vụ môi trường rừng hàng năm, tại sao?

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Năm 2013 UBND xã Phú Bình cũ (nay là xã Kiên Đài) đã có văn bản xuống thôn đề nghị các hộ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trồng rừng đã kếp tán (trên 3 năm tuổi) phô tô để làm hồ sơ căn cứ hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng, một số hộ phải đóng thuế; số tiền chi trả trên 1 ha ít nên không phô tô nộp UBND xã và một số hộ tại thời điểm kiểm tra rừng chưa kếp tán nên không được chi trả tiền DVMTR; những năm tiếp theo cứ tháng 12 hàng năm UBND xã có văn bản nhưng các hộ cũng không phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm căn cứ, nên không có căn cứ chi trả tiền.

Ngày 10/01/2026 Công ty TNHH một thành viên sinh thái rừng có văn bản số 03/CV-STR-VNGEER về việc đăng ký thực hiện rà soát, xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2026 (Kế hoạch năm 2025).

Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với các thôn có diện tích rừng cung ứng DVMT triển khai rà soát, thu thập, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ (cấp theo Chương trình Dự án RIDP) năm 2007 ngoài các hộ gia đình đã được chi trả kinh phí từ 2024 trở về trước. Tổng hợp báo kết quả về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang với tổng số 17 phiếu rà soát/17 thôn gồm các thôn: Làng Khây 1, Khun Mạ, Làng Đài, Bản Vả, Nà Chám, Khuổi Chia, Khau Tằm, Bản Ho, Đoàn Kết, Vũ Hải Đường, Yên Bình, Nà Làng, Bó Héo, Nà Lung, Nà Bó, Khun Trại và thôn tạt Khiếc với 31 bản phôi tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong đó có bản phôi tờ của bà Hà Thị Lân thôn Nà Bó.

III. LĨNH VỰC GIAO THÔNG - XÂY DỰNG (13 ý kiến)

1. Cử tri thôn Khuổi Chia

- Đề nghị nhà nước hỗ trợ đầu tư làm cầu tràn sang nhà ông Định và làm đường bê tông vào ngõ ông Định sang đến nhà ông Hải với chiều dài khoảng 200m của thôn Khuổi Chia để các hộ gia đình đi lại cho thuận tiện.

- Đề nghị nhà nước hỗ trợ đầu tư làm cầu tràn sang nhà ông Thành.

- Đề nghị nhà nước hỗ trợ đầu tư làm tuyến mương Khau Luộc và ống bê tông đúc sẵn chiều dài khoảng 500m.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

- Cầu tràn và đường dẫn sang nhà ông Định đã được UBND xã đưa vào đầu tư xây dựng năm 2026 bằng nguồn vốn đầu tư công năm 2026. Đối với đường ngõ xóm được thực hiện theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tuyên quang giai đoạn 2021-2025 tại Điểm a, Khoản 3, Điều 12, Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh quy định “*Hỗ trợ cho các xã trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2021-2025 nhằm cứng hóa đường ngõ, xóm theo quy hoạch để đảm bảo tỷ lệ đạt chuẩn ở mức tối thiểu theo từng Bộ tiêu chí quy định*” do đó năm 2026 xã Kiên Đài không có kế hoạch về đích NTM nên không được hỗ trợ xi măng, ống cống để thực hiện.

- Về đề nghị Nhà nước làm cầu tràn sang nhà ông Thành kiến nghị của nhân dân về xây dựng cầu tràn sang nhà ông Thành là cần thiết nhưng hiện nay kinh tế của xã còn khó khăn nên việc đầu tư xây dựng công trình nêu trên cần phải có lộ trình phù hợp ưu tiên những công trình cấp thiết trước.

- Đề nghị nhà nước hỗ trợ đầu tư làm tuyến mương Khau Luộc và ống bê tông đúc sẵn chiều dài khoảng 500m.

Việc đề nghị cấp kênh parabol đúc sẵn cho thôn để lắp đặt tuyến kênh Khau Luộc là không có vì Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã kết thúc vào năm 2023. Hiện nay giai đoạn 2026-2030 chưa có Nghị quyết mới của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Cử tri thôn Nà Khà

- Đề nghị nhà nước hỗ trợ đầu tư hai tuyến đường vào xóm Nà Diều và xóm Nà Mặn để dân đi lại thuận tiện.

- Đề nghị nhà nước hỗ trợ đầu tư tuyến đường từ trung tâm thôn Nà Khả sang xã Lương Bằng nay là xã Nghĩa Tá chiều dài khoảng 3.700m

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

- Tuyến đường vào xóm Nà Diều được nhà nước đầu tư từ năm 2023 bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có chiều dài $L = 763m$ tổng mức đầu tư là 1,400 tỷ đồng. Tuyến đường vào xóm Nà Mặn và tuyến đường từ trung tâm thôn Nà Khả sang xã Lương Bằng nay là xã Nghĩa Tá chiều dài khoảng 3.700m là cùng một tuyến được nhà nước đầu tư năm 2024 bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới với tổng chiều dài $L = 661m$, tổng kinh đã đầu tư 2,129 tỷ đồng. Do 02 tuyến đường có chiều dài lớn, độ dốc lớn, địa chất phức tạp đòi hỏi kinh phí xây dựng lớn mới đảm bảo để xây dựng hết chiều dài tuyến đường, kiến nghị của nhân dân về xây dựng 02 tuyến đường trên là cần thiết nhưng hiện nay kinh tế của xã còn khó khăn nên việc đầu tư xây dựng công trình nêu trên cần phải có lộ trình phù hợp để đầu tư.

3. Cử tri thôn Làng Khây 1

- Đề nghị cấp trên xem xét đầu tư rọ thép để khắc phục Phai Chang 1 và Phai Mệt hiện nay đã bị sạt lở không đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất.

- Sau cơn bão số 10 tại thôn có rất nhiều điểm sạt lở vào đường bê tông, ruộng có nguy cơ bị mất trắng ruộng. Đề nghị cấp trên đầu tư rọ thép để kê chống sạt lở vào ruộng.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

- Việc đầu tư rọ thép để khắc phục Phai Chang 1 và Phai Mệt của cử tri thôn Làng Khây 1 là cần thiết nhưng kinh phí đầu tư công của tỉnh giao về xã còn hạn chế nên UBND xã xem xét đầu tư các công trình có nhu cầu cấp thiết hơn, đề nghị nhân dân thôn Làng Khây 1 khắc phục tạm thời để lấy nước vào ruộng.

- Sau cơn bão số 10 trên địa bàn xã đã xảy ra rất nhiều công trình bị sạt lở chủ yếu là công trình giao thông, thủy lợi. UBND xã đã dùng kinh phí dự phòng của UBND xã để khắc phục một số công trình nhưng còn nhiều công trình chưa được khắc phục, tiếp thu ý kiến của cử tri UBND xã tiếp tục dùng kinh phí dự phòng của xã khắc phục các công trình cấp thiết dần đáp ứng nhu cầu của cử tri.

4. Cử tri thôn Làng Đài 1

- Đề nghị cấp trên kiểm tra hỗ trợ khắc phục các tuyến mương Phai Dòm, Phai Nà Phúng, Phai Măn bị vùi lấp sạt lở nhân dân không khắc phục được để đảm bảo nước tưới tiêu kịp thời vụ.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

- Các tuyến mương Phai Dòm, Phai Nà Phúng, Phai Măn thôn Làng Đài 1 bị vùi lấp sạt lở sau cơn bão số 10 và số 11, tiếp thu ý kiến của cử tri UBND xã

sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế xác minh các công trình có tính cấp thiết để dùng kinh phí dự phòng của xã khắc phục các công trình cấp thiết dần đáp ứng nhu cầu của cử tri.

5. Cử tri thôn Nà Lung

- Đề nghị nhà nước đầu tư xây dựng tuyến đường từ Kéo Ma sang Nà Chám.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân xã quan tâm mở chợ phiên trên địa bàn xã để thuận tiện cho nhân dân trao đổi mua bán hàng hóa nông sản địa phương.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

- Tuyến đường liên thôn từ Kéo Ma thôn Nà Lung sang thôn Nà Chám đã được Ủy ban nhân dân xã đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí UBND xã sẽ tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng.

- Xã Kiên Đài từ trước đến nay không có truyền thống họp chợ phiên nên việc quy hoạch chợ và họp chợ phiên sẽ rất khó thực hiện. Khi nhu cầu của nhân dân trên địa bàn cần thiết phải tổ chức họp chợ phiên UBND xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn bố trí kinh phí để quy hoạch chợ cho nhân dân họp chợ chống lãng phí quỹ đất và kinh phí nhà nước đầu tư.

6. Cử tri thôn Nà Làng

Đoạn đường bê tông liên thôn từ Nà Làng đi Nà Bó hiện nay đã xuống cấp và cần được mở rộng để phục vụ nhu cầu giao thông cơ bản và phát triển kinh tế. Đề nghị UBND xã xem xét, cho chủ trương để thực hiện.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Tuyến đường Nà Làng đi Nà Bó thuộc tuyến đường từ đường nhựa ngã ba thôn Khun Vai đi thôn Nà Bó. Tuyến đường này có chiều dài khoảng 10km đã được bê tông hóa bằng các nguồn vốn như: Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Nhà nước cấp xi măng nhân dân đóng góp vật liệu, và công lao động... Hiện nay một số vị trí đã xuống cấp UBND xã đã rà soát tổng hợp và đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, khi được ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí thì tổ chức thực hiện.

7. Cử tri thôn Khun Trại

Đề nghị nhà nước đầu tư xây dựng cầu từ khu vực Nà Lếch sang Tông Cam khu di tích.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Việc đề nghị xây cầu của thôn Khun Trại như trên Ủy ban nhân dân xã đã có văn bản báo cáo đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo bổ sung kinh phí để xây dựng cầu Nà Lếch sang Tông Cam, khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí thì tổ chức thực hiện.

8. Cử tri thôn Nà Bó

- Đề nghị thôn, xã kiểm tra, đo lại đường nội đồng khu Nà Đon đi Nà Theng (trước đây quy hoạch rộng 2,5m) vì hiện tại đường đi lại rất bé.

- Đề nghị cung cấp mương parabol để lắp đặt dẫn nước phục vụ sản xuất khu ruộng Nà Đon.

- Khu suối Khun Ngun ông Hoàng Văn Hương đã nhất trí cho nạo vét, đề nghị xã xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện để đảm bảo dòng chảy của suối, khi mùa mưa lũ đến hạn chế ảnh hưởng đến ruộng lúa của bà con Nhân dân; Đề nghị các hộ gia đình dọc ven suối không trồng cây ra dọc hai bên suối để đảm bảo dòng chảy.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

- Việc đề nghị của cử tri UBND xã đề nghị thôn Nà Bó kiểm tra lại hồ sơ và bản đồ quy hoạch trước đây khi dồn điền đổi thửa sau đó phối hợp với phòng Kinh tế xác minh cụ thể để thực hiện các bước tiếp theo.

- Việc đề nghị cấp kênh parabol đúc sẵn cho thôn để thôn lắp đặt tuyến kênh Nà Đon là không có vì Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã kết thúc vào năm 2023. Hiện nay giai đoạn 2026-2030 chưa có Nghị quyết mới của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế làm việc với hộ gia đình ông Hoàng Văn Hương về việc nạo vét dòng chảy và phát dọn cây dọc ven suối sau khi làm việc thì ông Hương hoàn toàn nhất trí, hộ bà Ám đã nạo vét dòng chảy để khi mùa mưa tới hạn chế ảnh hưởng đến ruộng lúa của gia đình đang canh tác.

9. Cử tri Ông Lý Ngọc Kim, thôn Nà Bó

Ruộng của gia đình ở khu Nà Meng, thuộc Phai Nhì do ảnh hưởng của lũ 02 năm vừa rồi bị vùi lấp, gia đình không canh tác được (Phai không lắp đặt cống thoát nước). Đề nghị cấp trên có giải pháp khắc phục để gia đình tiếp tục canh tác.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Đập Phai Nhì đã được xây dựng từ nhiều năm, trải qua mưa lũ nhiều năm làm cho lòng đập bị bồi lắng nhiều bùn đất đá gây ảnh hưởng đến lưu lượng dòng chảy, qua kiểm tra ruộng của gia đình ông Kim thuộc thượng lưu của Phai Nhì thuộc diện chăm thực khó khăn trong việc canh tác trồng cây lúa, hộ ông Kim phối hợp với thôn để có hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp.

10. Cử tri thôn Nà Lung

Đề nghị làm cầu sang suối Nà Vơ.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Do nguồn kinh phí của xã được cấp rất hạn chế nên việc đề nghị của cử tri thôn Nà Lung Ủy ban nhân dân xã đưa vào kế hoạch đầu tư của những năm tiếp theo, khi được giao kinh phí thì tổ chức thực hiện.

11. Cử tri thôn Làng Khây 1

Đề nghị các cấp xem xét mở tuyến đường từ Khun Miềng lên thôn Búc Ruộng, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên để Nhân dân thuận tiện giao thương hàng hóa.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Việc đề nghị của cử tri thôn Làng Khây 1 là rất chính đáng nhưng do nguồn kinh phí của xã có hạn nên việc đề nghị trên uỷ ban nhân dân xã sẽ đề nghị các sở kiểm tra xem xét có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất không, nếu đảm bảo thì đưa vào kế hoạch đầu tư vào các năm tiếp theo.

12. Cử tri thôn Nà Chám

Đề nghị sửa chữa tuyến mương Nà Lộc do đổ đất sau mỗi trận mưa to đất trôi xuống mương phải huy động nhân dân nạo vét nhiều.

Uỷ ban nhân dân xã trả lời như sau:

Việc đề nghị của cử tri thôn Nà Chám Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã xem xét sửa chữa.

12. Cử tri thôn Khun Cúc

- Đề nghị cấp trên xem xét lại một số hộ thôn Khun Cúc làm nương khu vực Vàng Tấu sau trường PTBTTHCS trước chưa xây trường học thì có đường đi lại hiện nay trường xây dựng nên không có đường đi làm.

- Đề nghị sửa Phai Báng, hiện nay không đảm bảo nước sản xuất do phai thấp hơn mương nước.

- Đề xuất cấp trên sớm xem xét đầu tư xây dựng cây cầu sang suối Loong Sang - Tông Mý.

Uỷ ban nhân dân xã trả lời như sau:

- Qua trao đổi với Trưởng thôn Khun Cúc và Hiệu trưởng trường PTBTTHCS thì từ trước các hộ canh tác làm nương tại khu vực Vàng Tấu chỉ có đường mòn đi bộ qua sườn khe cạn đất vườn nhà ông Thị, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm. Việc đề nghị trên xã tiếp tục khai thác thông tin để có hướng khắc phục.

- Hiện nay trên địa bàn xã các công trình thuỷ lợi bị hư hỏng rất nhiều do ảnh hưởng của bão năm 2024 và năm 2025 mà kinh phí thì có hạn nên không thể khắc phục được ngay, đề nghị thôn Khun Cúc tổ chức khắc phục tạm thời Phai Báng để đảm bảo nước phục vụ sản xuất.

Việc đề nghị xây cầu Loong Sang - Tông Mý chưa thực hiện được do nguồn kinh phí của xã có hạn do đó việc xây cầu sẽ được uỷ ban nhân dân xã đưa vào kế hoạch đầu tư công của những năm sau.

13. Ông Hà Văn Liệu, thôn Nà Lung

Đề nghị Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng đường bê tông nội đồng đoạn từ nhà ông Bình đến ruộng nhà ông Đình (khu Tham Kha) chiều dài khoảng 200m; Đoạn từ ruộng nhà ông Đình đi Nà Tủa chiều dài khoảng 200m.

Uỷ ban nhân dân xã trả lời như sau:

Hiện nay Sở Xây dựng phối hợp với UBND các xã, phường rà soát các tuyến đường giao thông theo Văn bản số 830/SXD-KTXD ngày 27/2/2026 của Sở

Xây dựng về việc dự thảo kế hoạch, phương án đầu tư xây dựng đường giao thông nông giai đoạn 2026 - 2030 địa bàn tỉnh Tuyên Quang và dự kiến kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2026 do vậy đề nghị thôn Nà Lung tuyên truyền, vận động nhân dân tự giải phóng mặt bằng, xây dựng nền đường khi được tỉnh giao kế hoạch UBND xã đề nghị các thôn đăng ký để xây dựng.

III. LĨNH VỰC VĂN HOÁ – XÃ HỘI (có 7 ý kiến)

1. Cử tri Bà Bàn Thị Phương, thôn Nà Lung

Đề nghị xem xét giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho chồng là Bàn Văn Lợi vì bị bệnh hiểm nghèo không lao động được.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Tháng 5 năm 2025, ông Bàn Văn Thanh sinh năm 2001 cư trú tại thôn Nà Lung, xã Kiên Đài đã làm đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật cho bố là ông Bàn Văn Lợi. Sau khi nhận được đơn đề nghị Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã tổ chức họp xét; theo nghe kể từ phía ông Bàn Văn Thanh là bố vẫn tự thực hiện được tất cả các hoạt động phục vụ sinh hoạt, tự đi lại được nên không xác định được mức độ khuyết tật của ông Bàn Văn Lợi. UBND xã đã đề nghị gia đình đưa ông đi GĐYK tại Hội đồng giám định y khoa Tuyên Quang nhưng gia đình đã không làm đơn đề nghị.

Ngay sau khi nhận được ý kiến tại cuộc họp tiếp xúc cử tri Phòng Văn hóa-xã hội đã liên hệ bà Bàn Thị Phương để yêu cầu gia đình làm đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật để thực hiện xác định lại vào cuộc họp tháng 3 năm 2026. Hiện tại Phòng văn hóa-xã hội đã nhận được đơn và chuẩn bị thực hiện họp xét để giải quyết chế độ theo quy định.

2. Cử tri Trần Thị Hương, thôn Nà Lung

Bản thân bị bệnh ung thư đã mổ 3 lần, đã được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng. Bị cắt chế độ từ tháng 6/2025 đến nay. Đề nghị UBND xã cho biết lí do tại sao bị cắt chế độ, bản thân đề nghị tiếp tục được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng?

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Ngày 06/02/2026 bà Trần Thị Hương đề nghị tiếp tục được hưởng chế độ hàng tháng, nhưng mức độ thương tật của bà Hương Hội đồng xác định khuyết tật cấp xã xét không xác định được mức độ và dạng tật. Phòng Văn hóa -Xã hội đã đề nghị bà Trần Thị Hương làm đơn để UBND xã giới thiệu đi giám định y khoa tại Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Tuyên Quang. Ngày 13/3/2026 UBND xã đã nhận được kết quả giám định y khoa của bà Trần Thị Hương được xác định: Dạng khuyết tật khác, mức độ nhẹ theo Biên bản số 129/GĐYK-NKT ngày 13/3/2026 của Hội đồng giám định y khoa Tuyên Quang.

Do vậy bà Trần Thị Hương không đủ điều kiện để tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng.

3. Cử tri Bà Nông Thị Hải, thôn Nà Lung

Bản thân được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng. Bị cắt chế độ từ tháng 6/2025 đến nay. Đề nghị cho biết lí do tại sao bị cắt chế độ, đề nghị tiếp tục được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

- Ủy ban nhân dân xã Phú Bình (cũ) ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 về việc thành lập Tổ công tác rà soát các đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội năm 2025 (47 đối tượng, có danh sách kèm theo).
2 - Từ 07/5 đến 08/5/2025, Tổ công tác (gồm các ông, bà Triệu Thị Thanh, Trương Trạm Y tế; Hà Văn Hoan, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Đào Ngọc Thạch, Phó Bí thư Đoàn xã) đã tiến hành rà soát tại các thôn Nà Bó, Nà Lung, Nà Làng, Bó Héo, Khun Trại.

- Tại thôn Nà Lung, có rà soát 07 đối tượng, trong đó có bà Nông Thị Hải, sinh năm 1953, người khuyết tật vận động.

- Kết quả xác định mức độ khuyết tật (Mẫu số 03) Thông tư 01/2019/TTBLĐTBXH): Sức khỏe bà Hải đã hồi phục một phần, tay phải run nhẹ, đi lại bình thường; Tự thực hiện được sinh hoạt cá nhân; Có khả năng giao tiếp, hòa nhập xã hội.

- Châm điểm: 02 điểm, thuộc dạng khuyết tật vận động mức độ nhẹ.

- Ngày 15/5/2025, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Phú Bình họp xét (theo Mẫu số 05), 7/7 thành viên thống nhất kết luận: bà Nông Thị Hải là người khuyết tật vận động mức độ nhẹ. UBND xã đã niêm yết công khai kết quả từ ngày 16/5 đến 22/5/2025, không có ý kiến phản ánh.

- Cuối tháng 6/2025, bà Nông Thị Hải và con trai Hà Quảng Tô không đồng ý với kết luận; UBND xã đề nghị gia đình làm thủ tục giám định y khoa cấp tỉnh, nhưng gia đình chưa thực hiện.

- Tháng 8/2025, bà Nông Thị Hải tiếp tục phản ánh tại UBND xã Kiên Đài (Trung tâm Phục vụ Hành chính công); cán bộ tiếp nhận đã giải thích, hướng dẫn và đề nghị bà làm đơn giám định y khoa tỉnh, nhưng bà từ chối và đề nghị chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025. Từ 01/8/2025, bà Nông Thị Hải đã chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định.

- Ngày 18/10/2025 Ủy ban nhân dân xã Kiên Đài nhận được phiếu chuyển đơn số 101/PC-BTCD ngày 18/10/2025 của Ban Tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang V/v chuyển đơn của công dân Hà Quảng Tuyền, thôn Nà Lung, xã Kiên Đài.

- Ngay sau khi UBND xã nhận được phiếu chuyển đơn của Ban Tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang V/v chuyển đơn của công dân Hà Quảng Tuyền, thôn Nà Lung, xã Kiên Đài. Căn cứ nội dung đơn Chủ tịch UBND xã đã ban hành văn bản số 374/UBND-VP ngày 20/10/2025 v/v chỉ đạo giải quyết đơn kiến nghị của công dân (giao Phòng Văn hóa-Xã hội chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế xác minh, tham mưu giải quyết).

Ngày 22/10/2025 UBND xã đã làm việc với ông Hà Quảng Tuyền và bà Nông Thị Hải. Tại buổi làm việc ông Tuyền; bà Hải đã được nghe quy trình rà soát và số điểm sau khi rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2024 của hộ ông Hà Quảng Tuyền và kết quả xác định mức độ khuyết tật (theo Mẫu số 03 Thông tư 01/2019/TT- BLĐTBXH) sức khỏe của bà Hải đã hồi phục một phần chầm điểm được 02 điểm thuộc dạng khuyết tật vận động nhẹ. Sau khi được nghe số điểm rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2024 và kết quả xác định mức khuyết tật do UBND xã Phú Bình (cũ) thực hiện ông Hà Quảng Tuyền và bà Nông Thị Hải công nhận việc UBND xã Phú Bình (cũ) xét cho gia đình ông Tuyền từ hộ nghèo lên cận nghèo là đúng; điều chỉnh, cắt trợ cấp bảo trợ xã hội đối với bà Hải là đúng và có căn cứ, được công khai theo quy định.

4. Cử tri thôn Nà Làng

Đề nghị UBND xã có ý kiến với Sở Tài chính Tuyên Quang về việc ký hợp đồng trông coi khu di tích Bộ Tài chính đặt tại thôn Nà Làng. (Hiện nay Chi đoàn thôn Nà Làng đang trông coi, phát dọn nhưng 06 tháng nay chưa chi kinh phí cho Chi đoàn thôn).

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Hiện tại UBND xã đang thực hiện rà soát, tổng hợp số lượng di tích cần bố trí người trông coi theo văn bản số 856/SVHTTDL-QLDSVH, ngày 27/3/2026. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho người trực tiếp trông coi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

5. Cử tri thôn Làng Đài 1

Đề nghị trang cấp cho nhà văn hóa thôn bộ âm ly loa đài và màn ti vi để phục vụ cho nhân dân. Đề nghị cấp cho cán bộ thôn 01 bộ máy tính và máy in để phục vụ công việc của thôn; Đề nghị xem xét chuyển cột dây cáp vinaphone ở bờ ruộng gia đình ông Hoàng Văn Vạn hiện nay đã bị đổ xuống ruộng.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Năm 2021 đã cấp đầy đủ bộ âm ly loa đài cho nhà văn hóa thôn. Hiện tại do nguồn kinh phí cấp trang thiết bị màn tivi và máy tính, máy in của UBND để cấp đến cho các thôn chưa có nguồn kinh phí vì vậy thôn nên chủ động vận động từ nguồn xã hội hóa do nhu cầu của thôn.

Về việc đề nghị xem xét chuyển cột dây cáp Vinaphon ở bờ ruộng gia đình ông Hoàng Văn Vạn, UBND xã sẽ đề nghị mạng viễn thông Vinaphon xuống hiện trường xem xét để giải quyết kịp thời.

6. Cử tri Bà Bàn Thị Phương, thôn Nà Lung

Cháu Bàn Anh Thư đã được gần 3 tuổi nhưng chưa được cấp thẻ BHYT, đề nghị xem xét, giải quyết.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Cháu Bàn Anh Thư sinh ngày 25/3/2023, thôn Nà Lung hiện nay đã có thẻ Bảo hiểm Y tế mã số thẻ 0821061286, hạn thẻ từ ngày 25/03/2023 đến ngày 30/09/2029. Từ tháng 6/2025 bảo hiểm xã hội cơ sở Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên

Quang không in thẻ BHYT giấy, công dân khi đi khám, chữa bệnh đem theo căn cước công dân, giấy khai sinh có số định danh cá nhân để khám, chữa bệnh.

7. Cử tri Hoàng Thị Luyện, thôn Làng Khây 1

Chồng là Ma Văn Mạnh đi bộ đội từ năm 1977 đến năm 1983 xuất ngũ về địa phương. Đến năm 2009 thì chết nhưng không được hưởng mai táng phí theo quy định của nhà nước.

Ủy ban nhân dân xã trả lời như sau:

Đối tượng áp dụng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/04/1975, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương tính đến ngày 31/12/1988 hoặc Quyết định 290/2005/QĐ-TTg.

Về chế độ mai táng phí: Khi đối tượng này từ trần, người tổ chức mai táng sẽ được hưởng chế độ mai táng phí bằng mức trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm đối tượng từ trần. Khi gia đình ra làm mai táng phí phải đem theo giấy tờ minh chứng (các quyết định, giấy khai tử) và làm các thủ tục theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ nhất HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban nhân dân xã Kiên Đài trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thường trực Đảng ủy; | (Báo cáo)
- Các Tổ đại biểu HĐND xã;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; | (Biết)
- Đại biểu HĐND xã khoá XX;
- Các thôn;
- Lưu.

**T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hà Duy Hưng

